



• FTA Anh - Australia và FTA Anh - New Zealand chính thức có hiệu lực

Ngày 31/05/2023, Hiệp định thương mại tự do giữa Anh và Australia (AUKFTA) và Hiệp định thương mại tự do giữa Anh và New Zealand (NZ-UKFTA) đã chính thức có hiệu lực. Đây là 2 trong số các FTA được Anh ký kết sau khi rời khỏi EU với mục tiêu xây dựng những quan hệ đối tác mới hậu Brexit.

Về cơ bản, AUKFTA và UK-NZFTA được xây dựng với các nội dung tương đối giống nhau, với các cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, thương mại kỹ thuật số đến các cam kết về môi trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Được quan tâm hơn cả trong hai FTA này là các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa.

Trong Hiệp định AUKFTA, Anh và Australia đều cam kết xóa bỏ thuế quan cho gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giữa hai nước. Cụ thể, Anh sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho hơn 99% hàng hóa nhập khẩu từ Australia. Số còn lại (chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp của Australia như thịt bò, thịt cừu, sữa, đường...) sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan, với mức thuế là 0% đối với lượng nhập khẩu trong hạn ngạch. Ngược lại, Australia cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với 98% số dòng thuế của Anh, 2% số dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ với lộ trình tối đa là 06 năm.

Trong Hiệp định NZ-UKFTA, Anh và New Zealand cũng đưa ra cam kết về xóa bỏ thuế quan cho hầu hết hàng hóa nhập khẩu của nhau. Cụ thể, 100% hàng hóa nhập khẩu từ Anh vào New Zealand sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Ngược lại, 96,7% hàng hóa xuất khẩu của New Zealand vào Anh cũng sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, số còn lại (một số sản phẩm nông nghiệp) sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan khi nhập khẩu vào Anh.

Ngoài cam kết về xóa bỏ thuế quan, Hiệp định AUKFTA và NZ-UKFTA còn nổi bật với cam kết về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Cả hai Hiệp định đều có một chương riêng về nội dung này với các cam kết về việc thực hiện các hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ lao động, chủ doanh nghiệp nữ tiếp cận đầy đủ các lợi ích và cơ hội do Hiệp định tạo ra, đồng thời thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong chuỗi cung ứng...

Là các FTA hiện đại, toàn diện với các cam kết bao trùm nhiều nội dung, AUKFTA và NZ-UKFTA hứa hẹn không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư giữa Anh và Australia/New Zealand mà còn góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay như môi trường, bình đẳng giới...

